

Câu Chuyện Thßt Tác giả đã mßt năm 2009



Các Linh Mục ban bí phép giải tội

Tôi bước vào đời với một giấy tờ vì khai sinh bằng tiếng Pháp, trong đó có ghifils de parents inconnus, 'con của cha mẹ vô danh'. Lần đầu tiên tôi biết họ tên mình đúng như được ghi trong khai sinh là khi tôi được danh sách học sinh thi vào trung học. Trước đó, người ta gọi tôi là A-Ki. Đến bây giờ tôi không biết vì sao tôi có cái tên đó, phải chăng vì vào thời kỳ, người ta có thói quen đặt tên chß là Kß, hay vì không biết tôi xuất xứ đâu nên họ là 'À Qui'?

Tôi tôi lớn lên trong vòng tay của các Nữ Sĩ Bác Ái và các cha thầy sai dòng thánh Vincent de Paul. Các cha mẹ nuôi của chúng tôi yêu thương như những người mẹ ruột với tình thương vô bờ. Tôi thấy mình hạnh phúc, biết ơn sự tuôn chảy, chúng tôi không nhận được tình yêu 'bình thường' nào như bao nhiêu bạn bè cùng lớp cùng trường. Thế nên khi tôi 17 tuổi, tôi đã bước đầu nổi loạn và làm tất cả mọi sự đi ngược lại với tất cả mong muốn của quý vị. Học trung học, tôi đi vào cuộc đời trong tình trạng cơ thể vô thân.

Tôi thi vào Đại Học Sĩ Phạm Pháp Văn vì đó là nơi tôi trở thành lính, được học bằng học bổng, mà lại khi phải học hành gì cả, vì tôi vốn là một học sinh tiếng đồng ngữ nhập môn Pháp Văn khi còn ở một trường trung học công lập Pháp ở DL. Tóm lại, từ năm 18 tuổi, tôi không thấy được những ân huệ mình đã được nhận, mà chỉ oán trách cuộc đời vì mình luôn phải thua thiệt so với những người chung quanh. Tình yêu thương của Thiên Chúa mà các cha mẹ nuôi tôi đã

TÔI: NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG

Tác Giả: Saigon Echo sät m (A - Ki)
Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2012 12:06

dåy bäng trän nên mät läi đäng đäm vào tä ái cäa täi và là mät cái cä đä täi chäng läi Ngäi. Tôi không thä chäp nhän mät ngäi Cha 'toàn năng và yêu thäng vô cùng' läi đäi xä väi täi mät cách bät công nhä thä, và täi oán hän Ngäi.

Tôi ngang nhiên län vào đäi säng täi läi mät phän vì buän chán và mät phän nhä mät hành đäng thäc Thiên Chúa. Có lä các bän không cän täi phäi kä läi nhäng täi täi đä phäm. Các bän chä cän biät räng trong 10 giäi rän, täi không chäa mät giäi rän nào. May ra là đäi u rän thä năm: chä giät ngäi. Mà täi cũng không chäc näa: có thä täi cũng đä vô tình giät đä mät mäng säng mà täi täng đät vào lòng mät cô gái nào đä täng liên hä väi täi... Càng lao vào täi läi, täi càng thäy mình kiät quä väa thä xác vä tinh thän, räi đäi đän väi mät lä träng ghê rän. Đä läp đäy näi ám änh khäng khiäp này täi cän có mät ngäi bên cänh.

Tôi läp gia đänh nhä mät hành đäng chäy trän, khi đäng häc năm cuäi cùng đäi häc. Trong 7 cô gái täi cùng liên hä mät lúc, täi chän ngäi mà mình chä mäi quen đäc hai tháng. Cô äy là thanh niên gia đänh Phät Tä täng đä biäu tình chäng ông Diäm đän áp Phät Giáo. Tôi kät hôn mà không thäc mäc gì đän bí tích hôn nhân. Tôi đä tä tách mình ra bên lä Giáo Häi tä lâu räi. Cuäc hôn nhân äy đäa täi vào mät đäm đen khác. Thay vì tìm đäc läi thoát, täi thäy mình vào mät ngäc tù ngäp thä hän. Vì län lên cänh nhäng ngäi quá vô läi, nên täi trä thành mät ngäi chä biät đòi häi mà không bao giä biät nghĩ đän hy sinh. Vä täi có mang, täi trä vä cho gia đänh cô äy lo mäi sä... Tôi không hä áy náy, và cũng chäng thäy trách nhiäm gì. Räi täi ra träng và chän vä CT, trong khi vä täi vän còn ä DL. Thänh thoäng cô xuäng väi täi vài tháng. Tôi chäng biät thä nào là hänh phúc, chä thäy toàn là phiän hà... Nhäng täi quá mät mäi nên cũng không hä nghĩ đän chuyän ly đä. Vä täi chäc chän là bät hänh, nhäng thuä äy täi không bao giä thoäng nghĩ trong đäu là täi đäng gây đau khä cho mät ngäi cảm läng yêu thäng mình.

Là mät giáo sä, täi không thä nào säng xô bänh thäi còn sinh viên. Tôi phäi chän mät näi vui chäi mà vän giä đäc 'tä cách'. Tôi tuyên bä mình là ngäi công giáo và đän sinh hoät trong nhóm sinh viên công giáo. Vä tuyên úy sinh viên công giáo CT; lúc bäy giä là cha ADH. Vào thäi äy, cha là mät linh mäc trä, väa läy xong tiän sĩ thän häc và cänh nhân kinh thánh änäc ngoài vä, thä nên cha väa cäi mä väa sâu säc. Cha đän CT väi đä đänh thành läp täi đäy mät trung tâm cho nhäng trí thäc công giáo täng lai, nhä cha Pineau đä thäc hiän täi Câu läc bä Phäc Häng,44 Thévénet (Tú Xäng hiän nay) Sài Gòn, vào thäp niên 50.

Đä väi bät thì mäc áo cà sa. Đä väi sinh viên công giáo thì đäc Sách Thánh. Ngoài nhäng giä vui chäi 'lành mänh' täi cũng đänh ngä buäi chia sä Phúc Âm. Tôi cũng đä lä, cũng räc lä vì không muän các bän thäc mäc, nhäng không bao giä xäng täi... Chúa đäi väi täi là mät trò đäa... Tôi đäng käch là ngäi ngoan đäo, nhäng trong thâm tâm täi vän oán ghét Thiên Chúa, vì Ngäi đä cho täi cä bä cä trong cuäc đäi và đät näi tuyät väng trong mät cái vä đäng hoàng cäa täi: dù täi có län län thä nào giäa đäng đäng, thì näi cô đän cäa täi cũng làm täi ngäp thä täng giäy täng phút. Không ít län täi đä nghĩ đän mät phäng thäc tä êm ái.

Cho đän mùa Phäc Sinh năm äy qua, täi nghe đäc sä Thäng Khä Chúa Giêsu... Khi nghe vä chä tä đäc lên: "Läy Chúa, sao Chúa bä con", täi bäng räng mình. Trong khoänh khäc, täi thäy toàn bä sä chua chät cäa Ngäi: Đäm cô đän ä Giätsämani, tù đäy, tra tän, nhäo bäng, phänh, con đäng lên núi Sä väi thäp giá, tiäng búa, mũi đänh... tät cä. Và täi cäm thäy Ngäi là mät ngäi bän chí thiät vì Ngäi cũng đä bä cô đän và bät công nhä täi, hän täi.

TÔI: NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG

Tác Giả: Saigon Echo s&# t&#m (A - Ki)

Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2012 12:06

Hôm đó là lần đầu tiên tôi vào nhà thờ ý mẹ Phúc âm ra đ&#c l&#i sau mấy năm đ&#c máy móc vào sinh viên. Không phải tôi đ&#n vào L&#i Chúa đâu, tôi muốn chờ đ&#c l&#i ti&#u s&#c a m&#t ng&#i b&#n mà tôi thấy gì ng mình. Nhưng khi đ&#c Luca vào giây phút cuối cùng, tôi không còn hiểu gì nữa. Luca viết: “L&#y Cha, con phó linh hồn trong tay Cha”. Tôi không thể hiểu tại sao m&#t ng&#i b&#n r&#i đ&#n chờ t&#nh thờ mà vẫn còn tin tưởng và phó thác vào Cha mình.

Tôi đ&#n trao đổi với cha ADH. Cha lặng nghe thật lâu mà không nói tiếng nào. Cuối cùng cha đ&#ng cùng đ&#c m&#t đ&#n khác của Luca: đ&#n ‘Người con hoang đàng’. Tôi hiểu ý cha và báo rằng tôi không muốn xưng tội vì không biết phải xưng tội nào... tại tôi hiểu quá. Cha bảo: Anh cứ nói với Chúa nhé ng gì anh nói với tôi này gì. Rồi Cha quyết xưng tội cho m&#t tôi và làm đ&#u thánh giá. Báo tội như sắp đ&#. Không còn m&#t linh mục khuyến khích đ&#a ‘con hoang đàng’ mà chỉ còn Thiên Chúa qua đ&#i đ&#n của Ngài đang quyết xin đ&#i chân tôi. Tôi choáng váng. Tr&#c m&#t tôi là hình ảnh m&#t Thiên Chúa quyết xưng tội kh&#n của tôi, đ&# xin l&#i: xin l&#i vì đã đem tình yêu vô biên của Người mà xúc phạm đ&#n trái tim thiêng liêng của tôi. Không thể nào đ&#ng xưng tội, tôi s&#ng bên cha và lập báo: “L&#y Cha xin Cha tha tội cho con..”. Tôi chỉ nói đ&#c có thế, rồi ngh&#n h&#ng... Nhưng m&#t cứ ch&#c trào. Lâu thật lâu, tôi nghe: “Cha tha tội cho con..” và tôi òa lên khóc... Kể từ ngày có trí khôn không bao giờ tôi khóc, tôi ghét cái sự t&#m đ&#n đàn bà, hèn! Thờ mà hôm đó tôi đã òa khóc như m&#t đ&#a con nít...

Và quyết thật, kể từ ngày đó tôi đã trở thành m&#t đ&#a con nít trong tay Cha trên trời, Đ&#ng đã yêu tôi đ&#n đ&# cho tôi cái đ&#c ân báo rồi gì ng như Con Chí Ái của Ngài. Tôi đã chấp nhận l&#i cuộc đời và cuộc đời đã chấp nhận tôi. Vâng, tôi là m&#t đ&#a con hoang đàng đã trở về sau 10 năm ch&#ng đ&#i, bởi vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự căm thù của tôi...

Tôi kể l&#i cuộc đời mình theo l&#i đ&#ng của m&#t linh mục luôn thao thức gì ng ch&#ng tích của Tình Yêu của Thiên Chúa đ&#n cho tôi ng ng&#i. Tôi viết l&#i đây theo đ&#c vâng l&#i, vì tôi nghĩ đã đ&#n lúc cuộc đời của tôi không còn thuộc về mình nữa.

S&# dĩ tôi kể l&#i những đêm đen của đời mình, tại không phải vì cuộc đời tôi có gì đáng nghe hơn m&#t ai khác, nhưng chỉ để nói lên m&#t đ&#u mà hồn hiểu người sẽ cho tôi là l&#ng ngôn ngữ tôi không cần cái biết của khi nào tôi trở l&#i.

Và đây là đi&#u duy nhất tôi muốn nói với những ai đang ở trong cô đ&#n, tuy t&#ng, tại l&#i như tôi tr&#c đây

A-Ki